
บทท่ี 5

การกัดเลือกและน่าเสนอขาว๓ ยวกับสำนักงานปลดกระทรวงพาณิชอ์ฃอง
ส่ือมวลชน

สื่อมวลซนก่อนที่จะทำการเลนอข่าวแต่ละข่าวต้องผ่านกระบวนการและมีขั้นตอน 

ในการขั้นเลือกข่าวสารเกี่ยวลับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อนำเลนอ แบ่งประเด็นของการ 

ลัดเล ือกและนำเสนอข่าวเก ี่ยวลับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณ ิชย์ของสื่อมวลชน ได้ลังต่อไปนี้ 

การลัดเลือกประเด็นข่าวสารเกี่ยวลับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อนำเสนอของสื่อมวลชน 

กระบวนการนำเสนอข่าวเกี่ยวลับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณ ิชย์ของสื่อมวลซน และความ

ลัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการเผยแพร่ลับสื่อมวลซน

ก าร ค ัด เล ือ ก ป ร ะ เด ็น ข ่าว เก ี่ย ว ก ับ ส ำน ัก ง าน ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง พ าณ ิช ย ์เพ ี่อ น ำ เส น อ ข อ ง ส ื่อ
มวลซน

นายทิฆัมพร ศรีจันทร์ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ลัมภาษณ์, 17 

มกราคม 2545) กล่าวถึงการลัดเลือกประเด็นข่าวเพื่อนำเสนอไว้ว่า

“ ข่าวในการนำเสนอ ต้องดูประเด็นก่อน ไม่ใช่ว่าข่าวจะเสนออะไรก็ได้ ซึ่งเป็นการ 

ดูถูกผู้บริโภคอย่างรุนแรง เราจะต้องรับผิดชอบ เราทำหนังลือพิมพ์เศรษฐกิจ ก็ต้องเลือกข้อข้อข่าว 

เศรษฐกิจที่คิดว่ามีผลกระทบและอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค คือ ผู้อ่านให้มากที่สุด ให้หลาก 

หลายที่ส ุดและพยายามหาข้อมูลที่เป ็นข้อเท็จจริงให้มากที่ส ุด แล้วก็นำเสนอออกไป บางที

ประเด็นข่าวอาจจะได้มาจากสำนักพิมพ์บ้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาคิดว่าข่าวนี้'นน่าสนใจและน่าติด 

ตาม เขาก็จะลังงานมาให้ลับนักข่าว ทำให้เรามีประเด็นที่เราจะติดตาม ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรา

ทำงานในแต่ละลายเป็นประจำ เราก็จะทราบความเคลื่อนไหว ทราบว่าประเด็นไหน เรื่องอะไรบ้าง 

ที่เราจะต้องติดตามและนำมาเสนอ”

นางสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ลัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวถึงประเด็นข่าวที่ได้ร้ปการลัดเลือก ไว้ว่า

“ ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ชาวบ้าน จึงต้องเสือกข่าวที่กระทบลับซาวบ้านให้มากที่ 

สุด ส่วนใหญ่จะเน้นรื่องสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องลับความเป็นอยู่ของซาวบ้าน บางทีก็เป็นเรื่อง 

ของราคาสินค้าขึ้นราคา หรือการตรวจพบสินค้าบางชนิดทีก่อนให้เกิดอันตรายลับผู้บริโภค ส่วน 

เรื่องการค้าระหว่างประเทศที่มันไกลๆไป ชาวบ้านก็คงจะไม่มีใครสนใจ ด้านใครจะเป็นคนให้ข่าว
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นั้น ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไร แต่จะดูประเด็นข่าวมากกว่า ว่าประเด็นไหนน่าสนใจ เซ่น ถ้าข่าวไม่ 

น่าสนใจแต่รัฐมนตรีเป็นคนแถลงก็จะไม่นำเสนอ “

นายอโณทัย ชุมไชยโย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพํไทยโพสต์ (สัมภาษณ์, 17 มกราคม 

2545) กล่าวถึง การคัดเสือกประเด็นข่าว ไว้ว่า

“ ล ่วนใหญ ่หน ้าเศรษฐก ิจของหน ังส ือพ ิมพ ์ไทยโพลต ์ จะเป ็นประเด ็นท ี่ก ึ่งๆ 

เศรษฐกิจมหภาคกับซาวบ้าน อยู่ระหว่างตรงกลาง ให้ชาวบ้านเขาอ่านแล้วเข้าใจและได้รับข่าว 

สารอย่างที่เราต้องการนำเสนอไปมากกว่า เวลาเขียนข่าวจะไม่เยิ่นเย้อ สรุปๆ เพราะข้อจำกัดเยอะ 

พื้นที่หน้าน้อย “

น างลาววรรณ พ ฤกษ ์ รังส ิโสภิณ ผ ู้ส ื่อข ่าวหน ังส ือพ ิมพ ์ประซาชาติธ ุรก ิจ

(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2545 ) กล่าวถึงประเด็นข่าวไว้ว่า

“ การเลือกประเด็นข่าวเสนอนั้น ต้องเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจขณะนั้น หรือ 

ประเด็นที่เราคิดเองว่าน่าจะทำ รวมทั้งประเด็นที่มีการตามต่อข่าวที่นันมีอยู่แล้ว เน้นข่าวที่ผู้

บริหารอ่าน ยากและซับซ้อน เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ผู้อ่านก็จะต้องคาดหวังว่าข่า 

วจะต้องเจาะลึก ดังนั้น เราก็จะไม่เขียนหรือทำประเด็นธรรมดาๆ ทั้วๆไป อย่างเข่น เรื่องปากท้อง 

ประชาชนก็จะไม่ทำ เพราะกลุ่มคนอ่านหนังสือพิมพ์เราเป็นคนละเป้าหมายกัน คนอ่านของเรา 

เป็นผู้บริหาร ประชาชนทั่วไปคงจะไม่อ่าน ดังนั้น ประเด็นจะเน้นเกี่ยวกับการค้า หรือหากเป็น 

เรื่องทั่วๆไปก็ต้องมีผลกระทบต่อบริษัทห้างร้านหรือมีผลต่อธุรกิจ เป็นข่าวแนวการค้าหรือพาณิชย์ 

ไปเลย “

นางสาวกษมาพร กิตติส ัมพ ันธ์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว GNN (สัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวถึงประเด็นข่าว ไว้ว่า

“ คลื่นนี้เป ็นคลื่น Business Radio ก็จะเน้นข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งคิดว่ากลุ่มผู้ฟัง 

ของคลื่นนี้ครอบคลุมหมด ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ระดับกลาง จนถึงนักวิชาการก็ฟัง

เพราะฉะนั้น ข ่าวทันจะต้องครอบคลุมให้หมดตั้งแต่ระดับปากท้อง ไปจนถึงการเจรจาการค้า “

น างมาล ิน ี อ ัช ฌ าน ุเคราะห ์ ผ ู้ส ื่อข ่าวสถานีโทรทัศน ์ล ึกองท ัพบกช่อง 7

(สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2545) กล่าวถึงประเด็นข่าวที่ช่อง 7 นำเสนอไว้ว่า

“ เวลามีหมายเข้ามาเราก็ต้องเลือกก่อน และมาดูว่างานไหนน่าสนใจ เพราะว่าทีม 

ข่าวเศรษฐกิจมีประมาณ 3-4 ทีม ถ้าวิ่งท ีมละ 2 งาน ก็ทำให้ข่าวเยอะมาก ดังนั้นเราก็ต้องดูว่า



117
ประเด็นไหนน่าลนใจ และเราก็จะเอาที่เราคัดเลือกมาลงในหมายว่า พรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจ อันไหน 

ไม่น่าสนใจหรือประเด็นข่าวมันเบาไป เราก็อาจจะยกเลิกไป บางหน่วยงานพอช่วงบ่ายก็จะมีคน 

มาถามว่าพรุ่งนี้จะมีทีมมักข่าวไปทำตามหมายที่ส่งให้หรือเปล่า บางครั้งเราก็ต้องตอบเขาไปว่า

เรางานเยอะ ไม่ลามารถจะไปทำให้เขาไต้ แต่เราก็ต้องปฏิเสธเขานิ่มๆ ไม่ใช่บอกเลยว่าประเด็น 

เขาไม่น่าสนใจ เราไม่อยากไป เพราะเราก็ต้องถนอมนี้าใจกัน

ประเด็นข่าวที่เราเลือกเสนอ ต้องใกล้ตัวผู้บริโภคกับประซาซน ต้องกระทบกับ

ประชาชน คนถึงจะสนใจมาก ซึ่งประเด็นข่าวของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ของขึ้นราคา ก็จะเสนอ 

บ่อยและจะได้รับการคัดเลือกมากเลย และข่าวที่กระทบผู้บริโภค ชาวบ้านๆ ก็จะได้ออก แต่หาก 

เป็นพวกการประชุม พ TO ที่กว้างๆและไกลตัวประชาชนมาก ก็จะได้!ปการคัดเลือกน้อยลงไปนิด 

นึง “

ก่อนการนำเสนอข่าวแต่ละข่าว สื่อมวลซนจะมีการคัดเลือกประเด็นเพื่อจะนำ

เสนอ โดยยึดประเด็นที่กำลังเป็นที,สนใจและมีผลกระทบต่อประซาซนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น

การคัดเล ือกประเด ็นของหน ังส ือพ ิมพ ์แต ่ละฉบับหรือส ื่อโทรท ัศน ์และวิทยุย ังม ีความแตกต่างก ัน 

ตามนโยบายและกลุ่มผู้อ ่าน ผู้ชมหรือผู้ฟังเป้าหมายของแต่ละสื่อด้วย

ก ร ะ บ ว น ก าร น ำเส น อ ข ่าว เก ี่ย ว ก ับ ส ำน ัก ง าน ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง พ าณ ิช ย ์ข อ ง ร ี!อ ม ว ล ซ น

กระบวนการนำเสนอข่าว สื่อมวลชนจะหาข่าวโดยวิธีเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวและ 

ลัมภาษณ์แหล่งข่าวด้วยตัวเอง หลังจากนั้นก็จะมีการเขียนข่าวและส่งข่าว ซึ่งในการเข้าร่วมฟัง 

แถลงข่าวนั้นก็จะเลือกเข้าฟังในประเด็นที่น ่าสนใจและพิจารณาจากผู้แถลงด้วย แตกไม่ใช่จุด

สำคัญเท่ากับประเด็นของเรื่องที่จะแถลง

สาเหตุที่สื่อมวลซนไม่ค่อยได้ใช้ข่าวแจก คือ ข่าวที่เขียนประเด็นไม่ดี ช้า และเป็น 

ข่าวนโยบายที่ประชาชนไม่ค่อยสนใจ นอกจากนั้นประเด็นยังไม่ลึกเพียงพอต่อการเขียนเป็นข่าว 

ของมักข่าวที่สังกัดในหนังสือพิมพ์ที่มีหน้าเศรษฐกิจจำนวนมาก ดังนั้นนอกจากการเขียนข่าวแจก 

มาให้ ควรจะมีการแนบข้อมูลมาให้ด้วย หรืออาจจะมีเบอร์ต ิดต่อที่ม ักข่าวสามารถจะติดต่อลอบ 

ถามประชาสัมพันธ์ได้

การประสานงานของประซาสัมพันธ์ต่อมักข่าวก็ทำได้ดี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

จะคอยส่งหมายและโทรศัพท์มาแจ้งหมายตลอด ทำให้มักข่าวมั่นใจว่าไม่ตกหมายหรือตกข่าว

ประเด็นนั้นๆไป อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ทำให้การทำงานของมักข่าว
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สะดวกขึ้น เพราะท่านราเชนทร์ พจนสุนทร จะอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่นักข่าว 

มาก

การส่งเทปสัมภาษณ์พ ิเศษปลัดกระทรวงพาณิชย์เพ ื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ สื่อ 

มวลซนก็ให้ความสนใจและความร่วมมือในการเผยแพร่ดี เนื่องจากบางประเด็นนักข่าวโทรทัศน์ 

ไม่ได้ตาม เมื่อส่งเทปมาให้เขาก็จะได้ไม่ตกข่าวประเด็นนั้นๆไป นอกจากนั้นยังทำให้ข่าวกระทรวง 

พาณิชย์มืออกอากาศอย่างสมํ่าเสมอในช่วงเสาร์ -  อาทิตย์หากทางสถานีไม่มื่ข่าวของกระทรวง 

พาณิชย์เก็บไว้ออกอากาศ แต่เหตุที่หนังสือพิมพ์ไม่ค่อยลงข่าวแจกที่มาจากเทปสัมภาษณ์พิเศษ 

ปลัดกระทรวงพาณ ิชย์ เพราะผู้สื่อข่าวเหล่านั้นเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวง จึงทราบข่าวคราว 

ความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าของการทำงานในกระทรวงตลอดเวลา และเขาสามารถจะเจาะ 

ลึกข่าวได้ แต่ทางโทรทัศ'น์ไม่มืนักข่าวประจำกระทรวง ประเด็นข่าวหรือข่าวจึงค่อนข้างจะอาศัย 

ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมากกว่าผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์

นายทิฆัมพร ศรีจันทร์ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สัมภาษณ์, 17 

มกราคม 2545) กล่าวถึงการนำเสนอข่าวของนักข่าวไว้ว่า

“ การทำข่าวก็เหมือนกับปกติ คือ เตรียมตัวหาข่าว คุยกับแหล่งข่าว เขียนข่าว 

และส่งข่าว ซึ่งเมื่อมีการแถลงข่าวเราจะไม่ไปทุกครั้ง แต่จะเสือกประเด็นที่น่าสนใจและเลือก

บุคคลที่ให้ข่าว เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำข่าวทุกข่าวในแต่ละวันไปลงในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ 

เราต้องเลือกประเด็นที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจที่สุดเพื่อนำเสนอ

การออกตรวจเยี่ยมโครงการตามต่างจังหวัดก็เป็นสื่งที่ดี เพราะว่าบางครั้ง บาง 

เร่ือง บางประเด็นการลงไปในพื้นที่ ทำให้เราได้พบกับข้อเท็จจริง ได้สัมผัสข้อมูลที่เป็นจริงจาก 

ฐานข้างล่าง ซึ่งบางครั้งเรานั่งเขียนข่าวก็ขาดข้อมูลที่เป็นจริง มีคน'ไปสำรวจมา แล้วก็เอามาบอก 

ซึ่งมันก็สืใม่ได้กับการที่เราลงไปในพื้นที่จริงแล้วได้สัมผัสของจริง

ข่าวแจกที่ทางกระทรวงส่งมาให้ ไม่ได้ลงให้เลย เพราะเขียนไม่ได้ใจความ ไม่รู้ว่า 

เขียนข่าวอะไรมา บางครั้งก็เป็นประเด็นเก่าๆที่เอามาเขียนใหม่ การส่งข่าวแจกต้องดูประเด็น ถ้า 

ประเด็นดีเขาก็ลงให้อยู่แล้ว แต่หากประเด็นไม่ดีก็ลงตะกร้าไป อยากให้กระทรวงเขียนข่าวที่มืเนื้อ 

หา มีคุณภาพและบอกความเคลื่อนไหวว่าเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นข่าวแนวนโยบายก็ได้ แต่ต้อง 

มีความชัดเจนในการเขียน ไม่ใช่เข ียนข่าวมาบอกว่าจะจัดสัมมนาวันนี้ว ันนั้นก็ยากที่จะลงให้

เหมือนกัน
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ด้านแหล่งข่าวของกระทรวงก็ให้ความร่วมมือดี พอใจในระดับหนึ่ง แต่บางเรื่อง 

เขาก็จะบอกว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ จะล่งผลกระทบโนน กระทบนี่ ซึ่งเราก็ไม่ว่ากัน เพราะเป็น 

เรื่องที่แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ของแต่ละคนไป ส่วนการประลานงานกับนักข่าวของประซาสัมพันธ์ 

บางกรมเขาก็ทำได้ดี บางกรมก็ทำได้แย่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถ้าให้คะแนนก็พอผ่าน 

เพราะประซาสัมพันธ์กระทรวงก็ทำงานได้ดี แต่ไม่เคยเห็นบริษัทกันตนามาบอกหรือประงานเวลา 

ไปต่างดังหวัดเลย “

นางสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ ผู้ลื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวขั้นตอนการทำข่าวไว้ว่า

“ ข่าวที่เลนอก็มืข่าวที่มาจากการสัมภาษณ์พิเศษและข่าวแถลง ซึ่งข่าวแถลงก็จะ 

เป็นข่าวที่มือยู่ประจำ ส่วนข่าวจากการสัมภาษณ์พิเศษ ก ็จะมืต ่อเม ื่อมีประเด็นพิเศษๆ เราก็จะไป 

ขอสัมภาษณ์จากแหล่งข่าว แต่ข่าวแถลงก็จะเป็นข่าวทั่วๆไป แล้วแต่ใครจะมาแถลง แต่ทางไทย 

รัฐก็ไม่ได้จำกัดมาว่าวันหนึ่งควรล่งอย่างน้อยกี่ข่าว แต่เราก็ต้องรู้ว่าหนังลือพิมพ์ไทยรัฐมีทั้งกรอบ 

เข้าและกรอบบ่าย ถ้ามีข่าวเดียวจะไม่พอ ดังนั้นจึงต้องมิอย่างน้อยวันละ 2 ข่าว ซึ่งจะเข้าร่วม 

การแถลงหากประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าลนใจ เช่น ถ้าคุณสุวรรณ แถลงว่าไปประชุม 

กลต.มา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเลย หรือที่ไปประชุมการยกเลิกกฎหมายล้าหลังของประเทศที่ 

ไม่เกี่ยวกับงานของกระทรวงเลย เราก็จะไม่เอามาเขียนข่าว ต้องดูประเด็นเหมือนกัน

การออกตรวจเยี่ยมโครงการตามต่างดังหวัดก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไร

เพราะตอนนี้ท้อง แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ให้คนที่ปฏิปติงานจริงๆได้เข้าไปรู้จักและเห็น คนที่ให้นโยบาย 

หรือวางนโยบายได้ไปเห็นจริงว่าเวลาปฏิปติแล้วเป็นอย่างไร นักข่าวที่ไปด้วยก็ได้รู้ แต่หากว่าไป 

บ่อยมันก็น ่าเบื่อ อีกประการหนึ่ง เราก็ต้องเปรียบเทียบด้วยว่าเวลาอยู่กระทรวงสามารถหาข่าว 

อะไรได้ แต่พอไปต่างดังหวัดได้ข่าวอะไร ถ้าไปแล้วได้แค'ข่าวเดียว ขณะที่อยู่กระทรวงมีเหตุการณ์ 

มากมาย เราก็ต้องประจำกระทรวง

ข่าวแจกถ้าเป็นของแต่ละกรมก็พอจะมีเรื่องที่ใซ ้ได้และเราสามารถจะใช้ให้เป ็น 

ประ'โย'ซ'น์ได้ แต่ที่กันตนาทำสมัยแรกๆ ก็จะเป็นข่าวแห้งๆ ไม่น่าสนใจ ประเด็นไม่ดี เช่น ช่วงที่ 

ปลัดเกริกไกรอยู่ ประเด็นที่ทำมาไม'เคยได้รับการเสนอ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องร้อนๆ หรือประเด็น 

ดีๆ แต่เป็นเรื่องทั่วๆไป เขาคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมา หนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงให้ แต่ช่วงนี้ 

ก ันตนาก็ไม่ค ่อยมีข ่าวออกมาเท่าไร ถ้าเราไปทำข่าวเองขณะเดียวกันกันตนาก็ส่งข่าวแจกข่าว

เดียวกันนี้มา เราจะเอาข่าวของตัวเองมาเสนอ
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อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการข่าวแจกอยู่แล้ว อีกอย่างช่วงนี้ก็ไม่ค่อย 

เห็น เห็นแต่ช่วงแรกๆที่ปลัดเกริกไกรอยู่ ช่วงนั้นคือ พอข่าวมาถึงเราก็จะดูข่าวว่าข่าวอะไรเนี่ย 

ประเด็นก็ไม่ค่อยดี ประเด็นตามหลักการเขียนข่าวต้องอยู่ที่พารากราฟแรกเลย แต่ข่าวแจกที่ส่งมา 

ไม่ใช่อย่างนั้น บางครั้งประเด็นไปอยู่ท ี่ย ่อหน้าสุดท้ายเลย หรือข่าวมีสองหน้าแต่ประเด็นไปอยู่ที่ 

ย่อหน้าสุดท้าย ที่จริงแล้วหลักการเขียนข่าวประเด็นต้องอยู่ที่พารากราฟแรก

ยุคนี้การหาข่าวง่ายขึ้น ไม่ต้องไปตระเวนหาตามห้องต่างๆ เพราะเปิดเผยหมด 

เราอยากได้ประเด็นอะไรก็บอกไปแล้วท่านโฆษกก็จะหามาให้ มาอธิบาย อย่างยุคก่อนกระทรวงก็ 

จะเงียบ เหมือนกระทรวงร้าง ไม่ค่อยมีข่าว และปลัดก็ไม่ค่อยทำตัวเป็นข่าว “

นายอโณทัย ชุมไชยโย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมฬไทยโพสต์ (ลัมภาษณ์, า7

มกราคม 2545) กล่าวถึงวิธีการทำข่าวไว้ว่า

“ กระบวนการทำข่าว เริ่มต้นด้วยการหาข่าว ไปนั่งรอตอนเขาประชุม พอแหล่ง 

ข่าวประชุมเสร็จก็เข้าไปฟังแถลงข่าว ซึ่งแต่ละวันก็ไม่มีจำกัดแน่นอนว่าจะต้องล่งข่าววันละกี่ข่าว 

ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ ถ้าเนื้อที่น้อยก็ส่งน้อย เนื้อที่เยอะก็ส่งเยอะ แต่บางทีก็ดูที่ประเด็นด้วยว่ามันเกี่ยว 

กับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบหรือไม่ อย่างเราทำข่าวเศรษฐกิจ เราก็ต้องรับผิดชอบในประเด็นที่เราทำ

อยู่

การแถลงข่าวไม่ได้เข้าฟังทุกครั้ง ทุกเริ่อง แต่จะเลือกเรื่องทำ เรื่องที่เราจะไม่ทำ 

ข่าว เช่น เรื่องที่ไม่น่าสนใจ แต่การที่ใครจะเป็นผู้ให้ข่าวไม่สำคัญอยู่ที่ประเด็นที่เขาเสนอมากกว่า 

ส่วนการตรวจเยี่ยมตามต่างจังหวัด ถ้าไม่ติดภารกิจหรืองานอื่นๆก็ไป แต่หากชนกับงานอื่นก็ไม, 

ไป เพราะเสียเวลา ทิ้งงานที่กระทรวงตรงนื้ไม่ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการไปตรวจเยี่ยมก็โอเค พอได้ 

ใช้ประโยชน์บ้างปานกลางถึงดี หากจะเปรียบเทียบกับประเด็นข่าวเดียวกันที่ได้จากการไปนั่งฟัง 

การแถลงข่าวนั้น มันต่างกัน ถ้านั่งฟ ังมันจะมีเวลามานั่งอธิบาย แต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราก็จะได้ข้อ 

ม ูลด ิบ ได้ลงไปลัมตัลข้อมูลนั้นจริงๆว่าเป็นอย่างไร สมมติเกษตรกรบอกว่าเดือดร้อน แต่เราก็ไม่รู้ 

ว่าเดือดร้อนจริงหรือไม่ หากไม่ได้ไปสอบถามเขาโดยตรง

ข่าวแจกของกระทรวงไม่ได้ลงให้เลย เพราะไม่เน้นข่าวแจก เพราะเราจะเน้นข่าว 

ที่หาเองมากกว่า บางทีข่าวแจกก็ไม่ใช่เรื่องที่เราดูและติดตามอยู่ นอกจากนั้น ข่าวแจกยังช้าและ 

ล้าสมัยไปแล้ว เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแต่ข่าวแจกเพิ่งส่งมา ก็ไม่รู้จะส่งมาทำไม ข่าวแจกของ 

สำนักงานปลัดกระทรวง ไม่รู้ว่าเรื่องไหนน่าสนใจมาก ส่วนใหญ่จะเป็นของรัฐมนตรีมากกว่า ซ่ึง 

การเขียนข่าวตอนนื้ก็ดีแล้ว แต่ว่าความสดของข่าวต้องปรับปรุง สมมติว่าข่าวเกิดขึ้นแล้ว แต่ข่าว
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แจกเพิ่งจะตามมาทีหลังคนละวัน มันก็ไม่มีความลดแล้ว ล่ือก็'ไม่'ได้เอา1โปลง แต่เท่า'ที่ดูแล้ว'หาก 

ส่งมา 100 ข่าวก็จะลงให้ 2-3 ข่าว นอกจากนั้น การเขียนข่าวควรจะดูประเด็นของข่าวว่าข่าวไหน 

อยู่ในกระแส ควรจะเอาข่าวในกระแสมาเล่นบ้าง อย่าไปเน้นนโยบายอย่างเดียว เพราะส่วนใหญ่ 

ข่าวนโยบายจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร อีกอย่าง การประสานงานระหว่างลื่อกับผู้ที่ทำ 

การประชาสัมพันธ์ควรจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ด้านการทำงานเมื่อเปลี่ยนแปลงปลัดและโฆษกกระทรวงก็ย ังทำงานเหมือนเดิม 

แต่บางครั้งโฆษกใหม่ทำงานของเขาเยอะ ภาพมันก็เลยออกมาเหมือนกับว่าลื่อมวลซนได้รับข้อ

มูลข่าวสารจากเขาเยอะ แต่ว่าวิธีการทำงานของสื่อก็เหมือนเดิม ไม่ได้ขยันมากกว่าปกติ โฆษก 

คนใหม่อำนวยความสะดวกดี พูดได้ชัดเจน แต่ท่านคณิสสรไม่ค่อยมืเวลามานั่งพูด เพราะท่าน 

ต้องทำงานอย่างอื่นด้วยเยอะ วิชาการเยอะ “

น างสาววรรณ พ ฤกษ ์ รังส ิโสภิณ ผ ู้ล ื่อข ่าวหน ังส ือพ ิมพ ์ประซาชาต ิธ ุรก ิจ

(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2545 ) กล่าวถึงกระบวนการทำข่าวไว้ว่า

“ ส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้ข่าวแจก เพราะเป็นหนังสือรายสัปดาห์ วิธีการทำงาน 

คือ จะมืการวางแผนว่าจะทำประเด็นอะไร นัดสัมภาษณ์และหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆ แล้วค่อยมา 

เขียนเป็นข่าวอีกทีหนึ่ง ส่วนการแถลงข่าวก็ไปฟังเป็นบางครั้ง เพราะบางประเด็นอาจจะอยู่ใน 

ความสนใจ ถ้าเราไปฟังเราก็จะได้ความรู้ หรอว่าจะได้บระเด็นเสริมไปทำข่าวต่อ หรืออาจจะได้ 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวในประเด็นนั้นๆ นอกจากนั้นอาจจะได้ถามในประเด็นอื่นๆที่เขาไม่ได้แถลงภาย 

หลังจากการแถลงข่าว แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากที่จะเอาประเด็นที่แถลงไปลง เพราะคนอื่นก็ลงหมด 

แล้ว

การออกตรวจเยี่ยมโครงการตามต่างจังหวัดก็ไปบ้างเป็นบางครั้ง ต้องดูว่าเป็น

เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็จะไปดูสักครั้งหนึ่ง หรือว่าการเดินทางครั้งนั้นแหล่งข่าวไปเยอะ แล้วมี 

ประเด็นที่เราจะไปตามในเรื่องอื่น เราก็อาจจะไปด้วย

ข ่าวแจกท ี่ได ้ร ับจากกระทรวงก ็จะใช ้เป ็นบางคร ั้ง เพราะข ่าวแจกก ็อาจจะม ื 

ประเด็นเหมือนกัน แต่ว่าประเด็นมันน้อย เราก็จะใช้เป็นแนวทางดูว่ามือะไรเกิดขึ้น ยกเว้นบาง 

ครั้งฉบับที่เราทำอยู่ทำข่าวนี้พอดี เราก็จะลงให้ แต่การเสือกประเด็นในการเขียนข่าวแจกยังทำได้ 

ไม่ดี บางทีก็เขียนยาวไป สันไป ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเขียนประเด็นสันไป คิดว่าข่าวแจกน่าจะ 

เขียนประเด็น แล้วแนบข้อมูลมาให้บ้าง แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งนักข่าวทุกคนแบบนี้ ข่าว

ธรรมดาที่เขียนสันๆอาจจะส่งแฟกซ์ไป แล้วเขียนเบอร์ให้ติดต่อกลับ หากเขามีประเด็นสงสัยก็จะ
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ติดต่อหาข้อมูลเพิ่มIติมได้ บางทีนักข่าวอาจจะไม่ได้อยากได้ประเด็นที่เขียนมา พีอาร์ก็ต้องมีทาง 

เลือกให้เขาว่าเขายังมีข้อมูลเยอะกว่านี้ ถ้าต้องการก็มาเอาได้ ความยาวของข่าวแจกที่คิดว่าโอเค 

ต้องแล้วแต่หนังลือพิมพ์ อย่างไทยรัฐ ข่าวสด ข่าวแจก 1 หน้าก็พอแล้ว แต่หากเป็นกรุงเทพธุรกิจ 

หรือหนังลือพิมพ์ที่ม ีหน้าเศรษฐกิจเยอะๆ เซ่น ผู้จัดการหรือประชาชาติธุรกิจ หนึ่งหน้าก็จะน้อยไป 

ถ้าจะเอาไปเขียนก็อาจจะเป็นได้แค่ข่าวจัน ถึงแม้ว่าข่าวนั้นประเด็นจะดีมากๆ แต่ถ้าพีอาร์ไม่มีข้อ 

มูลให้เพิ่มเติม แทนที่ประเด็นดีๆนั้นจะได้เป็นข่าวใหญ่ ข่าวนั้นก็อาจจะได้เป็นแค่ข่าวจัน คิดว่า 

การทำพีอารัต ้องดูเป ้าหมายด้วย หรืออาจจะส่งข่าวที่ม ีความแตกต่างกันตามหนังลือพิมพ์แต่ละ 

ฉบับ อย่างน้อยก็ต้องให้ทางเลือกแก,นักข่าวว่า หากสนใจหรือมีข้อลงจัยก็ติดต่อได้

การประสานงานที่เราได้!บก็ดี แต่ว่าพีอาร์กระทรวงน่าจะมีเบอร์ติดต่อได้ ไม่ใช่ 

ให้แต่เบอร์ที่ออฟฟิศ บางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ประจำโต๊ะตลอดเวลา ควรจะให้เบอร์ที่ติดต่อง่าย เช่น 

เบอร์มือถือของประชาสัมพันธ์มาเลย เพื่อให้เราสามารถจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะบางครั้งที่ 

ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ออฟฟิศอาจจะตกลงใจกะทันหันตอนหกโมงเย็นว่าจะให้เราไป แต่ว่า 

พีอาร์กจับบ้านไปแล้ว เราก็ติดต่อไม่ได้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ทำให้การทำงานของเราแตก 

ต่างไปมากนัก เพราะการทำข่าวก็ยังเหมือนเดิม แหล่งข่าวของเราไม่ได้มีแค่โฆษก เพราะเขาก็ไม่ 

ได้รู้ทุกเรื่อง เพียงแต่โฆษกก็เข้ามาทำการประซาสัมพันธ์ตัวรัฐมนตรีให้มากขึ้นมากกว่า โฆษกคน 

ใหม่ก็ประลานงานดีขึ้น แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ใช้เขาเท่าไร “

นางสาวกษมาพร กิตติส ัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว GNN (สัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวถึงการทำข่าว ไว้ว่า

“ การทำข่าว ช่วงแรกที่มาทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ รุ่นพิ่ก็จะแนะน่าก่อนว่า 

ความคืบหน้าของข่าวเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่เวลาเราทำข่าวจะได้ไม่เป็นประเด็นเก่า ซึ่งออฟฟิศก็ 

จะให้ประเด็นมาให้เราต้องติดตามประเด็นว่าช่วงไหนมีกระแสข่าวอะไรสำคัญและน่าสนใจเกี่ยว 

กับกระทรวงเรา ถ้าอย่างการแถลงข่าวก็จะทำตามปกติ ชึ่งก็จะเข้าร่วมเกือบทุกครั้ง ซึ่งข่าวแถลง 

หากเป็นผลการประชุมเราก็ต้องดูด้วยว่าจุดสำคัญของเรื่องที่เราประชุม มีประเด็นหสักอะไร แล้ว 

เราก็จะเอาประเด็นนั้นมาเป็นประเด็นขึ้นต้น สมมติว่าเป็นการอนุม้ติในการทำอะไรชักอย่าง เราก็ 

ต้องดูว่าเมื่อมันสรุปออกมาผลการอนุมัติเป็นไปตามที่ตั้งไว้ไหม นอกจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียด 

แต่อย่างไรก็ตาม วิทยุม ันก็มีข ้อจำกัดด้านเวลา ข่าวหนึ่งจะประมาณ 1 นาที ไม่เกิน 1 นาทีครึ่ง 

เลยต้องเน้นแต่ประเด็น จะเอาเฉพาะรายละเอียดที่สำคัญเท่านั้น แต่หากว่าเป็นรายละเอียดปลีก 

ย่อยมากเกินไป ก็จะให้เป็นหน้าที่ของหนังลือพิมพ์
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การออกตรวจเย ี่ยมโครงการก ็ค ิดว ่าเป ็นส ิ่งท ี่ด ี เพราะหากเราทำข่าวอยู่แต่ใน 

กระทรวง เราก็ไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เข่น โครงการรับจำนำข้าว ถ้าเราทำข้าวแต่ในกระทรวง เราก็จะ 

ไม่เห็นว่าโรงสีข้าวเป็นอย่างไร ลานตากข้าวเป็นอย่างไรและความเดือดร้อนของประซาซนเป็น

อย่างไร เหมือนกับว่าเราได้ลงพื้นที่และเห็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น

ในการทำงานจะใช้ข่าวแจกเยอะ เพราะข่าวแจกส่วนมากจะเป็นประเด็นที่แต่ละ 

หน่วยงานพุ่งความสำคัญมาแล้วว่าอยากจะให้เสนอในประเด็นอะไร แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าข่าว 

แจกนั้น เป็นการประซาสัมพันธ์องค์กรมากเกินไปหรือไม่ แต่หากข่าวนั้นเป็นข่าวที่มืประเด็น

สำคัญ มืผลกระทบ หรือเป็นข่าวที่สังคมต้องการรู้ในขณะนั้นก็จะส่งไป ส่วนข่าวแจกของสำนัก 

งานปล ัดท ี่ออกมา ถ ้าจะใซ ้ก ็คงจะประมาณ50 เปอร์เซ็นต์ เพราะหากมีการแถลงข่าวเราก็ขึ้นไป 

ทำอยู่แล้ว และข่าวแจกที่เขาทำออกมาจะเป็นข่าวที่เราได้ทำและออกไปแล้ว คือ ข่าวจะช้ากว่า 

ดังนั้น เลยทำข่าวด้วยตนเอง นอกจากนั้น ประเด็นข่าวแจก ควรจะต้องดึงประเด็นเด่นๆให้มาก 

กว่านี้ เพราะประเด็นไม่ค่อยเด่นเท่าไรและควรจะส่งข่าวให้เร็วกว่านี้

การประสานงานกับนักข่าว ก็ทำได้ดี ถ้าเป็นสำนักเลขานุการรัฐมนตรีจะประสาน 

งาน'ได้ดมาก มีอะไรก็จะโทรตามตลอด พยายามไม่ให้ตกหมาย แต่ตอนนี้ตั้งแต่มีทีมงานโฆษกก็ 

ช ่วยได้เยอะมากและทีมงานโฆษกซุดนี้ด ีมาก ทำให้ประเด็นบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องถามรัฐ

มนตรีโดยตรง เพราะรัฐมนตรีเองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก เราก็อาศัยโฆษกเป็นตัวแทนได้

อย่างเวลาที่ข่าวหนึ่งมีการแถลงพร้อมกันกับอีกกรมหนึ่ง เราก็ต้องทำที่หนึ่งแล้วกลับมาอีกที่หนึ่งไม่ 

พัน ท่านโฆษกก็จะสรุปใจความให้ฟังได้

การเปลี่ยนแปลงโฆษกทำให้การทำงานไม่ต่างกัน เพราะทำงานในสักษณะเดิม 

แต่ว่าโฆษกคนใหม่จะให้ข้อมูลและประลานอะไรได้เร็ว ได้ดีกว่าชุดเดิม เพราะชุดเดิมไม่ค่อยที่จะ 

ออกมาให้ข่าวหรือเป็นข่าวเท่าไร ชุดนี้จะไวและขอข้อมูลหรือให้ช่วยประลานงานให้ก็จะทำได้เร็ว''

น างมาล ิน ี อ ัช ฌ าน ุเคราะห ์ ผ ู้ส ื่อข ่าวสถานีโทรท ัศน ์ส ีกองท ัพบกซ ่อง 7

(ส ัมภาษณ ์,9 เมษายน 2545)กล่าวถึงวิธีการดำเนินงานเสนอข่าวไว้ว่า

“ ทางกระทรวงพาณิชย์จะมีหมายข่าวเข้ามาที่ซ่อง 7 เซ่น วันพรุ่งนี้จะมีการแถลง 

ข่าวเรื่อง อัตราเงินเฟ้อ ตอนบ่ายลอง ทางซ่อง 7 ก็จะเอาหมายขึ้นบอร์ด แล้วก็จะจัดทีมนักข่าว 

ช่างภาพไป พอถึงเวลาทำ ก็จะดูรายละเอียดว่าใครจะแถลง และจะแถลงเรื่องอัตราเงินเฟ้อสูง 

มากน้อยแค่ไหน ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วและเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ที่เพื้มขึ้นหรือลดลง 

เป็นอย่างไร เราก็จะจับประเด็นว่าตรงไหนมันสำคัญ ตรงไหนมันถึงผู้บริโภคมากที่สุด กระทบผู้
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บรโภคมากที่สุด เราก็จะเอาตรงนั้นมาซูประเด็นข่าวของเรา แล้วเราก็จะส่งข่าวเข้ามาโดยการ

โทรมาบอกประเด็นที่ช่องก่อน หลังจากนั้นเราก็จะเรียบเรียงข่าวของเรา พอกลับเข้ามาก็จะรีบ 

พิมพ์ข่าว ซึ่งเราก็จะมีการเสนอในที่ประชุมตอน 4 โมงเย็น นักข่าวแต่ละสายก็จะมาดูว่าสายไหน 

มีงานอะไรบ้าง ก็จะมาประชุมกัน และมาเสนอว่าใครมีอะไรน่าสนใจบ้าง สมมติว่าข่าวอตราเงิน 

เฟ้อมีผลกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาก็จะเลือกข่าวเราเข้ามา ซึ่งอาจจะเสนอตอน 6 

โมงเย็นหรือ 1 ทุ่มครึ่ง

เวลามีหมายเข้ามาเราก็ต้องเลือกก่อน และมาดูว่างานไหนน่าสนใจ เพราะว่าทีม 

ข่าวเศรษฐกิจมีประมาณ 3-4 ทีม ถ้าวิ่งทีมละ 2 งาน ก็ทำให้ข่าวเยอะมาก ตังนั้นเราก็ต้องดูว่า 

ประเด็นไหนน่าสนใจ และเราก็จะเอาที่เราคัดเลือกมาลงในหมายว่า พรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจ อันไหน 

ไม่น่าสนใจหรือประเด็นข่าวมันเบาไป เราก็อาจจะยกเลิกไป บางหน่วยงานพอช่วงบ่ายก็จะมีคน 

มาถามว่าพรุ่งนี้จะมีทีมนักข่าวไปทำตามหมายที่ส่งให้หรือเปล่า บางครั้งเราก็ต้องตอบเขาไปว่า

เรางานเยอะ ไม่สามารถจะไปทำให้เขาไต้ แต่เราก็ต้องปฏิเสธเขานิ่มๆ ไม่ใช่บอกเลยว่าประเด็น 

เขาไม่น่าสนใจ เราไม่อยากไป เพราะเราก็ต้องถนอมนั้าใจกัน

แ ห ล ่งข ่า ว ท ี่แ ถ ล งข ่าว ม ีผ ล ม าก ต ่อ ก ารค ัด เล ือ ก ข ่าว น ำ เส น อ  เช ่น ห า ก เป ็น อ ธ ิบ ด ี 

แถลงข ่าว เราก ็จ ะต ้อ งด ูว ่าว ัน น ี้ม ีป ร ะ เด ็น อ ะไร เล ่น ห ร ือ ไม ่ ห าก ไม ่ม ีป ระเด ็น ไห น น ่าสน ใจก ็จ ะไม ่ไป  

แ ต ่ถ ้า เป ็น ร ัฐ ม น ต ร ีส ่วน ให ญ ่ก ็จ ะไป ก ่อ น  เผ ื่อ ว ่าม ีป ระ เด ็น อ ื่น ท ี่น ่าส น ใจ ห ร ือ ป ระ เด ็น ก าร เม ือ ง เข ้า

ม าด ้วย

การต ิดตามร ัฐมนตร ีออกตรวจเย ี่ยมโครงการตามต ่างจ ังหว ัด ถ้าเราดูว ่าเรา 

สามารถติดตามไปแล้ว เข้ามาเสนอข่าวได้ภายในวันนั้นเลยได้ ก็จะส่งทีมไปเอง แต่ถ้ามันไกลมาก 

ช่อง 7 ก็จะมีทีมผู้ส ื่อข่าวประจำแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว เราก็จะบอกเขาว่าวันนี้มีงานนี้นะ ที่นิ่กี่โมง 

เราก็จะโทรบอกเขา ส่งหมายไปให้ ซึ่งเขาก็จะไปทำข่าวให้ แต่หากเสนอในวันนั้นไม่ทันก็จะเสนอ 

ในวันรุ่งขึ้น หรือถ้าไปแล้วประเด็นอาจจะไม่น่าสนใจก็ไม่เสนอข่าวนั้นเลยก็ได้ แต่ถ้าเป็นทีมจาก 

ช่อง 7 กรุงเทพไปเอง แม้ประเด็นนั้นอาจจะไม่น่าสนใจ เราก็จะเอามาทำเป็นสกู๊ปข่าว ก็ต้องหาวิธี 

ทำให้ออกข่าวให้ได้

การส่งเทปลัมภาษณ์พ ิเศษปลัด มันก็ดีในแง่ที่ว่าหากเสาร์อาทิตย์เราไม่มีประเด็น 

ข่าวเก็บ เราก็เอาเทปนี้มาเล่น แต่หากว่าเรามีประเด็นข่าวเก็บที่ม ันดีกว่าหรือถอดเทปฟังแล้วพบ 

การการลัมภาษณ์ประเด็นไม่น่าสนใจเราก็ไม่เอามาเล่น ซึ่งการเสนอเทปนั้นเราก็ไม่ได้เลือกทุก

ประเด็น สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งส่งมา 2-3 นัวข้อ เราก็อาจจะเลือกแค่นัวข้อเดียวหรือว่าสองนัวข้อก็ 

ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจ แต่หากอาทิตย์นั้นมีประเด็นข่าวที่สดกว่าดีกว่าก็อาจจะไม่ได้เสนอเลย
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ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่าการส่งเทปสัมภาษณ์พิเศษเช่นนี้เป็นสิ่งที่ด ี เพราะ 

ว่าบางครั้งบางประเด็นเราก็อาจจะไฝได้ตาม เมื่อทางกระทรวงเขาทำให้เรา เราก็จะมาดูหากน่า 

สนใจก็จะเสนอไป บางครั้งประเด็นนั้นเราไม่ได้ตามติด แล้วกระทรวงเขาก็ส่งมาให้เรา เราก็จะ 

พบว่าประเด็นบางประเด็นก็น่าสนใจเหมือนกัน แต่ที่หนังสือพิมพ์ไม่ค่อยลง เพราะเขาจะอยู่ใน

กระทรวงมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับทีวีแล้ว ทีวีจะไม่มืทีมงานไปนั่งประจำอยู่ที่กระทรวง เมื่อมี 

งานถึง'ได้ไ'ป ตรงนี้ทำให้การทำงานหรือเจาะข่าว หนังสือพิมพ์จะทำได้ดีกว่า เจาะมากกว่า ลึกกว่า 

เพราะเขาอยู่ในพื้นที่นั้น เมื่อเขาเห็นอะไรเข้ามา เขาก็จะไปสืบไปเลาะออกมาให้ได้ว่ามือะไร แต่ 

ทีวีบางครั้งตรงนี้เราขาดไป จะมีเมื่อกระทรวงโทรมาแจ้งว่าวันนี้มีงานอะไร ถ้าไม่โทรมาเราก็จะ 

ตกประเด็นนั้นไป ตอนนี้ไม่มีการสัมภาษณ์ปลัด ส่วนตัวแล้วอยากให้มี เพราะจะทำให้เราอุ่นใจ 

ได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์ยังมีการสัมภาษณ์พิเศษออกมา ซึ่งเราก็จะเอามาแกะเทป ถ้าดีเราก็เล่นให้ 

แต่หากไม่มีเทป บางครั้งข่าวของกระทรวงพาณิชย์ก็จะหายไปเลย

ด้านการประสานงานก็ดี เพราะเขาก็จะส่งแฟกซ์หมายมา และโทรเซ็กตลอดว่า 

ได้รับหมายหรือยัง ถ้ามีท ีมไปเขาก็จะโทรถามช่องอื่นๆต่อ ซึ่งก็เข้าใจว่าม้นเป็นงานประซา

สัมพันธ์ของเขาก็อยากจะให้สื่อไปเยอะ

ตอนที่ท่านปลัดเกริกไกรเป็นปลัดอยู่นั้นยังไม่มีโฆษกประจำกระทรวง แต่ตอนนี้มี 

โฆษกประจำกระทรวง คุณราเชนทร์ก็มีความรู้สึกที่เขาต้องออกมาเสนอโน่นเสนอนี่ ออกมา

ประซาสัมพันธํให้มีงานเยอะขึ้น แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยงานนี้เราจะเอาไหม บางครั้งท่านก็โทรมา 

เซ้าซี้มากไปหากเราไม่ไป เราก็ปฏิเสธไปแล้วว่าเราไปงานอื่นกันแล้ว แต่ท่านก็ยังคะยั้นคะยอให้จัด 

ทีมมาหน่อยได้ไหม ซึ่งบางครั้งเราไม่อยากไปก็ไม่กล้าพูดว่าไปไม่เพราะข่าวประเด็นนี้ เราก็ต้อง 

บอกว่าเราไปงานอื่น ปฏิเสธให้นิ่มหน่อย

ตอนนี้ข่าวของกระทรวงพาณิชย์ก็มาเยอะนะ ข่าวก็เยอะกว่ากระทรวงอื่น เช่น 

กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ค่อยมีข่าว ก็ต้องโทรเซ็คเอาเอง แต่กระทรวงพาณิชย์จะมีทีมของเขา

เลย ที่ทำให้เรามั่นใจว่ายังไงก็ไม่ตกข่าวอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องโทรบอกเรา แต่หากเป็นกระทรวง 

อื่นเราก็ต้องโทรเช็คว่ามีข่าวหรือไม่ ต้องติดตามกันเอง แต่สำหรับกระทรวงพาณิชย์ก็อุ่นใจได้

เลย”

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการเผยแพร่กับลื่อมวลชน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารหรือประซาสัมพันธ์กับลื่อมวล

ชน มีส่วนช่วยทำให้ลื่อมวลชนเสนอข่าวของกระทรวงพาณิชย์แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นักข่าวอาจ
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จะเสนอข่าวให้แค่ไม่กี่ครั้งด้วยความเกรงใจ แต่จุดสำคัญแล้วต้องดูประเด็นของข่าวที่เผยแพร่เป็น 

สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารกับนักข่าวยังค่อนข้างห่างเหินกัน

ดังนั้นควรจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่านี้

นายทิฆัมพร ศรีจันทร์ ผู้สื,อ'ข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สัมภาษณ์, 17 

มกราคม 2545) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพีอาร์กับนักข่าวต่อการเสนอข่าวไว้ว่า

“ ความสัมพันธ์ระหว่างประซาสัมพันธ์ก ับนักข่าว ไม่มีล่วนในการทำให้นักข่าว 

เสนอข่าวของกระทรวง เพราะจะต้องดูเนื้อหาสาระ ไม่ว่าจะกันตนา บรีษัทประซาสัมพันธ์อื่นหรือ 

พีอาร์แต่ละกรม เขียนมาเราก็ต้องดูเนื้อหาสาระ คิดว่าล่วนใหญ่นักข่าวเขาก็จะดูเนื้อหาสาระ ไม่ 

ใช่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนั้นแล้วลงให้ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียนข่าวและการ

มองประเด็นข่าวมากกว่า

สรุปแล้ว ตอนนื้ความสัมพันธ์ของนักข่าวกับบริษัทกันตนาเป็นความสัมพันธ์ที่ห ่าง 

เหินกัน แต่ว่าไม่ต้องสนิทสนมมากกว่านื้ก็ได้ เพราะบริษัทที่ปรึกษาได้รับหน้าที่มาอย่างไร ก็ต้อง 

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ต้องมาวอแวกับนักข่าวมากมาย เพียงแต่ทำงานให้คุ้มกับเงินที่เขา 

จ้างไปก็พอ เพราะประซาสัมพันธ์กระทรวงก็ทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวอยู่แล้ว “

นางสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ ผู้สื่อข่าวหนังลือพิมพ์ไทยรัฐ (สัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประซาสัมพันธ์กับนักข่าวไว้ว่า

“ ความสัมพ ันธ์ใม ่ม ีส ่วนในการลงข่าว เพราะจะอย ู่ท ี่ประเด ็นมากกว่า หาก 

ประเด็นดีก็จะลงให้ แต่ล่วนใหญ่จะไม่ลงให้เพราะเกรงใจ เพราะถ้าเขามีข่าวที่ประเด็นไม่มี แต่มา 

บอกให้ช่วยลงให้หน่อย จะเกลียดคนแบบนี้มาก ถ้าประเด็นไม่ถึงกับที่จะลงหนังลือพิมพ์และไม่มี 

ผลกระทบต่อคน เราก็ไม่เสนอ

โดยส่วนตัวแล้ว ค ิดว่าสำนักงานปสัดกระทรวงพาณิชยํใม่จำเป็นต้องมีการจ้าง 

บริษัทประชาสัมพันธ์มานั่งประจำกระทรวง ถ้าอยากประซาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข่าวก็ค่อยเรียก

นักข่าวมาดีกว่า เพราะว่านักข่าวกับประชาสัมพันธ์กระทรวงก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้ว ถ ้าจะ 

จัดจ้างเอกชนก็ควรจะทำเป็นชิ้นๆดีกว่า แต่ไม่ต้องจ้างทำข่าวตลอดเพราะประซาสัมพันธ์กระทรวง 

ก็ทำได้ “

นางสาวมยุรื นวมมี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวลด (สัมภาษณ์, 17 มกราคม 

2545) กล่าวถึงความรู้สืกที่มีต่อประชาสัมพันธ์ไว้ว่า
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“ หน ่วยงานประซาสัมพ ันธ์มบทบาทน้อยสุด ทั้งๆที่ควรจะมีบทบาทมากกว่านี้ 

อีกทั้ง ยังอยากรู้ว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัททำประซาสัมพันธ์อย่างไร และมีนโยบายประซา 

สัมพันธ์อย่างไร อาจจะเพราะไม่มีแนวทางซัดเจน การประชาสัมพันธ์จึงไม่ได้ผล และประซา

สัมพันธ์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นงานของตัวเอง เลยทำประซาสัมพันธ์ไม่ถูก

จริงๆแล้ว สำนักงานปสัดกระทรวงพาณิซย่ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัทมาทำประซา 

สัมพ ันธ์ หากมีความสัมพันธ์ที่ด็กับนักข่าว เราก็จะลงข่าวให้เอง อีกอย่างทางกันตนาก็ไม่มี

connection หรือความสัมพันธ์กับนักข่าว ควรจะจ้างมาเป็นงานๆ ให้ทำสปอต หรือลื่อโทรทัศน์

มากกว ่า“

นายอโณทัย ชุมไชยโย ผู้ลื่อข่าวหนังลือพิมฬไทยโพสต์ (สัมภาษณ์, 17 มกราคม 

2545) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ไว้ว ่า

“ ความสัมพ ันธ์จำเป ็นต้องมีส ่วนหนึ่ง การประชาสัมพนธ์ต้องมีความสนิทสนม 

เพราะการประชาสัมพันธ์ท ี่ร ู้จ ักและสนิทสนมกันกับนักข่าวนั้น การขอความร่วมมีอมีโอกาสที่จะ 

ประสบผลสำเร็จมากกว่าไม่รู้จ ักกันเลย ซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ก็โอเค ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นการ 

ส ่วนต ัวมากกว่า แต ่พอถึงงานจะไม่ค ่อยได้ร ับการประสานงานจากบริษ ัทที่ปรึกษาเท ่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม การลงข่าวให้ก็ต้องดูประเด็นเป็นสำคัญ เพราะส่งข่าวมาร้อยข่าว ก็ไม่ลงให้ทั้งหมด 

ต้องดูประเด็น “

น างสาววรรณ พ ฤกษ ์ ร ังส ิโลภิณ ผ ู้ส ื่อข ่าวหน ังล ือพ ิมพ ์ประชาชาต ิธ ุรก ิจ

(สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2545 ) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของประชาสัมพันธ์กับนักข่าวไว้ว่า

“ การลงข่าวของเราบางครั้งเราก็ลงข่าวให้ด้วยความเกรงใจ แต่อาจจะไม่ได้ลงให้ 

ทุกครั้ง ถ้าทุกครั้งที่เขียนมามันไม่มีประเด็นหรือไม่ตรงกับเป้าหมายของหนังลือพิมพ์เรา เราก็อาจ 

จะลงให้แค่ครั้งสองครั้ง แล้วไม่ลงให้อีก แต่ถ้าพีอาร์พัฒนาตัวเอง เขียนข่าวให้ได้ตรงกับความ

ต้องการของคนอ่านเรา โอกาสที่เราจะพิจารณาข่าวนั้นมันก็มีมากกว่า จริงๆ แล้ว ไม่ขึ้นอยู่กับ 

ความสัมพันธ์หรอก มีส่วนแค่นิดหน่อย แต่ระยะยาวขึ้นอยู่กับความสามารถของพีอาร์คนนั้นมาก 

กว่า ไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัว”

นางสาวกษมาพร กิตติส ัมพันธ์ ผู้ลื่อข่าวสำนักข่าว GNN (สัมภาษณ์, 17

มกราคม 2545) กล่าวถึงความสัมพันธ์ก ับประชาสัมพันธ์ ต่อการเสนอข่าว ไว้ว่า
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“ ความล้มพันธ์ระหว่างพีอาร์กับนักข่าวก็เป็นแ ค ่เพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทำ 

ให้เราเสนอข่าว แต่ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญ เพราะว่าเวลาที่เราเอาข่าวมาลง มันต้องขึ้นอยู่กับเนื้องาน 

ด้วยว่ามีประเด็นหรือไม่ ถ ้ามีประเด็นเราก็จะลงให้ “

น างม าล ิน ี อ ้ซ เมาน ุเคราะห ์ ผ ู้ส ื่อข ่าวสถานีโทรท ัศน ์ส ีกองท ัพบกช่อง 7

(สํม ่ภาษณ์, 9 เมษายน 2545) กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อความล้มพันธ์ต่อประซาล้มพันธ์!.ว้ว่า

“ ความล้มพันธ์ระหว่างนักข่าวกับประซาล้มพันธ์กระทรวงก็มีส่วนทำให้เราไปทำ 

ข่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เพราะบางครั้งนักข่าวหรือแหล่งข่าวไม่ได้โทรมาบอกเรา แต่เราก็ยังมี

ประชาล้มพันธ์คอยบอกเราอีกทีหนึ่ง แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ไปก็ได้ หากประเด็นนั้นเราไม่ได้สน 

ใจหรือทีมเราไปงานอื่น เราก็ต้องเลือกดูเหมือนกัน ถ้าไปทำข่าวบางครั้งก็เจอกับกลุ่มพีอาร์ หาก 

เขาไม่มาคุยกับเราก่อนและเราก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับเขา ก็ทำให้เราไม่ได้รู้จักกัน ค ิดว่าความล้มพันธ์ 

ก ็ควรจะมีการพูดคุยบ้าง ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่อาจจะคุยกันเรื่องอื่นๆ สนุกสนานเฮฮา ก็จะทำให้ 

เรามีความผูกพันกันมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่เสือ'นมิถุนายน -  ธันวาคม 2544 เป็นบริษัทกันตนาที่ 

ประสานงานกับนักข่าว แต่เราก็ไม่ได้สนิทสนมมาก คิดว่าการทำประซาล้มพันธ์ของเขาก็ทำดี 

แล้วที่คอยโทรบอกหมายข่าวให้กับเรา แต่เราก็ไม่รู้จักตัวว่าคนที่โทรมาหาเราเป็นประจำเป็นใคร

บอกว่าซื่อจอย แต่ตัวจริงเรายังไม่เคยเจอ แต่หากว่ามาแนะนำตัว เราถึงรู้จักว่าคนนื้ที่โทรหา 

ประจำ ซึ่งเราก็ขาดการพูดคุยตรงนื้ไปเหมือนกัน “
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